



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและเลขานุการ

ที่ ๖๔ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตเผยแพร่ข่าว/กิจกรรม ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

เนื้อหาข่าว “วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พร้อมด้วย นายประกอบ บ่มเกลี้ยง กรรมการสภาสถาบันฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑. โครงการฟาร์มนักศึกษา ๒. โครงการเกษตรกรนักศึกษา ๓. โครงการฟื้นฟูฟาร์ม ๔. โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งยอดเยี่ยมผลงาน และ ๕. การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ (สผ.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ข้าพเจ้าได้จัดสื่อดังกล่าว ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน จึงขออนุญาตนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาสาระ ความสอดคล้อง และความเหมาะสมของการใช้ภาษา เพื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
21 มีนาคม ๒๕๖๗

วิมลสิน
(นางสาววิมลสิน สุขแก้ว)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เห็นสมควรมีการเผยแพร่

21 มี.ค. ๒๕๖๗

ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้



สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ติดตามโครงการตามนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พร้อมด้วย นายประกอบ บ่มเกลี้ยง กรรมการสภาสถาบันฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามนโยบายเพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 1) โครงการฟาร์มนักศึกษา 2) โครงการเกษตรกรนักศึกษา 3) โครงการฟื้นฟูฟาร์ม 4) โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งยอดเยี่ยมผล
งาน และ 5) การดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ ส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2549 (สผ.) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

